
Sæll Kristófer  
 
Ég óska eftir að heræfingin í Þjórsárdal og hvernig upplýsingagjöf til sveitarstjórnar er  
ákvörðuð (þ.e. hvort mál eru tekin til formlegrar umfjöllunar eður ei) verði tekið til umræðu  
hjá sveitarstjórn.  
 
 
Bestu kveðjur 
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